



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๘๐

ที่ สธ ๐๙๓๘.๐๒/ ๖๖

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ	ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ
ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข	ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง	ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ	

ด้วยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดทำระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย เพื่อรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลการจัดทำข้อตกลง บันทึกความเข้าใจ เอกสารโครงการ และรายงานการประชุมระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ หรือศึกษาแนวโน้มการจัดทำแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในการนี้ เพื่อให้การปรับปรุงฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัยเป็นปัจจุบันถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านพิจารณาข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัยในระดับโลก ภูมิภาค และทวีปacific ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ <https://bit.ly/3jTKQyW> หรือ QR Code ที่ปรากฏตอนท้ายของหนังสือฉบับนี้ หากมีข้อมูลความร่วมมือที่ดำเนินการอยู่หรือมีแผนจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม หรือต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม โปรดแจ้งไปยังศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cic.doh@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากพ้นเวลาที่กำหนดจะถือว่าหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

Phan 2

(นางจิตติมา รอดสวัสดิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย



แบบฟอร์มข้อมูล

<https://bit.ly/3jTKQyW>